

TÀM QUAN TRỌNG ĐÀNG SAU CỦA MỘT VỤ ÁN

ĐÌNH LÂM THANH

Khỏi người Việt tự do hải ngoại đang đứng trước một thử thách lớn vì kết quả thật quan trọng của một vụ án vừa xảy ra giữa hai cơ quan truyền thông. Đây không chỉ đơn giản là cạnh tranh nội bộ giữa hai tờ báo, mà chính là một cuộc đấu trí mà phía người Việt Quốc Gia hải ngoại đã thua. Có thể nói rằng, bản án đối với báo Sài Gòn Nhỏ được xem như chung cuộc của một trận đấu về ý thức hệ giữa khối cộng đồng tự do và thành phần làm lợi cho Việt gian cộng sản. Tôi không gọi báo Người Việt (NV) là cộng sản mà cho rằng họ là một trong những thành phần làm lợi cho Hà Nội, dùng tờ NV tung lên những hình ảnh bài viết chống lại cộng đồng người Việt Tự Do không ngoài mục đích câu thêm độc giả. Nhưng đây cũng là một ngón đòn độc, vì qua kết quả này, Hà Nội đã thắng một trận lớn trong mưu đồ nhuộm đỏ cộng đồng người Việt hải ngoại.

A. Là một người lính cầm viết chống chế độ cộng sản Hà Nội cũng như những ai làm lợi cho cộng sản, tôi xin đóng góp ý kiến riêng gửi đến tất cả quý vị có lòng với Quê Hương Đất Nước cũng như với các Cộng Đồng Người Việt Tự Do Hải Ngoại. Tuyệt đối không bàn chuyện với thành phần có thành tích ‘đánh phá chuyên nghiệp’.

Mở đầu bài viết trong phần này, tôi xin đề cập đến hai điểm:

1. Ông Triệu Nguyen (Mũ Đỏ) (tidenguyen37@gmail.com) có thể lớn hơn tôi 2 tuổi và chắc chắn cấp bậc cũ thì cao hơn tôi nhiều, do đó tôi phải trình thưa theo hệ thống quân giai của Quân Đội ngày trước. Thưa huynh trưởng, qua email ngày 10 tháng 01 năm 2015, huynh trưởng đã lên án bà HDT tham dự trong buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập TTCSVNCH tại nhà hàng Paracel (Nam Cali) đêm 29-9-2013 là "thiếu tư cách" và "thiếu văn hóa" trước một số đông quan khách tham dự, bao gồm các Tướng Tá, trên dưới năm trăm người. Xin thưa với huynh trưởng rằng, ban tổ chức đã xác nhận không mời và phái đoàn báo NV, dưới tên một người nào đó tự mua vé để đến dự. BTC công nhận phần thiếu sót của họ và đã xin lỗi tất cả mọi người ngay trước khi bắt đầu bữa tiệc. Như vậy, xin phép huynh trưởng cho tôi có ý kiến: không phải bà HDT thiếu tư cách và thiếu văn hóa mà bà HDT đã làm một việc can đảm giữa phòng tiệc của nhà hàng Paracel với trên năm trăm quân nhân các cấp, trong lúc đó không một ai lên tiếng về sự có mặt của phái đoàn NV. Hơn nữa, chính bà HDT đã đem lại không khí thật vui vẻ và thoải mái của một buổi tiệc kỷ niệm của lính, đồng thời giúp tất cả tránh được những cái ngượng ngùng khó ăn khó nói và mất tự nhiên của trên năm trăm người khi phải ngồi trực diện với một phái đoàn, mà trước đó, đã ký tên chung lên án và tẩy chay họ. Nếu không có bàn tay của bà HDT nhúng vào, phái đoàn báo NV ở lại tham dự thì chắc chắn sau đó đã có nhiều bức ảnh đưa lên các hệ thống truyền thông cho cả thế giới thấy hai ‘đôi thủ’ trước đây đã ngồi lại ‘hòa hợp hòa giải’ với nhau qua một bữa ăn nhậu! Vậy ai đẹp mặt, và ai xấu mặt ở

đây? Nếu không có hành động của bà HDT, những vị Tướng-Tá-Úy bất ngờ bị đặt trước hoàn cảnh khó chịu và bức mình mà không nói được thì phải cảm ơn bà ta mới phải chứ? Thừa huynh trưởng, có đúng vậy không?

2. Trong vài email khác, nhiều người tiếp tay nhau ‘ném đá’ một chiều bà HDT qua ba đề tài mà báo SGN đã viết về Trần Trường, Cha Nguyễn Văn Lý và Nguyễn Chí Thiện. Vậy xin hỏi những chứng cứ rành rành về các hành động quan trọng không thể quên của báo NV như vẽ cờ vàng ba sọc đỏ trên chậu rửa chân, đăng bài thơ chúc Tết những tên trong bộ chính trị cầm đầu nhà nước, chúc mừng Hồ Chí Minh và những bài viết cũng như hình ảnh nhục mạ QLVNCH, thì sao không thấy mấy vị này đưa ra cùng một lượt? Thử so sánh hành động của báo NV và SGN, bài nào nặng ký, hình ảnh nào có ảnh hưởng chiều sâu hơn trong việc làm lợi cho cộng sản. Tôi bỏ ngoài hành động của thành phần phá đám chuyên nghiệp, cò mồi, ganh và ghét bà HDT, mà chỉ nhắc chùng các đảng mang danh là trọng phụ nhưng lại đua nhau ném đá một người đàn bà ngã ngựa... thì nên có một thái độ công bằng để được người đọc tôn trọng khi họ đọc các bài viết của quý ông!

3. Báo NV đang chờ chiếc bánh trị giá 4.5 triệu Mỹ kim từ trời rơi xuống và hội đồng quản trị sẽ chia đều số tiền khổng lồ này như là một phần thưởng cho toàn bộ nhân viên báo NV. Không biết NV có đi đêm hứa hẹn chia chác cho người nào khác không hoặc đã treo bảng tuyển mộ nhân viên viên mới chưa? Mùi thơm của cái bánh quá quyến rũ đã làm cho một số đồng gồm thành phần đánh phá chuyên nghiệp cũng như những ông bà đón gió trở cờ xuất hiện, tay này xách bị chạy theo ủng hộ tòa soạn NV, tay kia thì liên tiếp ném đá vào báo SGN!

B. Với vị trí là thành viên ban chủ biên của nguyệt san KBC, đồng thời là đại diện chính thức của hai tờ báo Chiến Sĩ Cộng Hòa (CSCH) và KBC tại Châu Âu. Tôi tự nghĩ có bốn phân của một người lính cầm bút viết văn và làm báo, thì tôi phải lên tiếng bảo vệ hai tờ nguyệt san quân đội còn sót lại đến ngày hôm nay. Người lính chúng ta còn gì tại hải ngoại sau ngày phải buông súng giữa chừng và ra nước ngoài tỵ nạn? QLVNCH chúng ta chỉ còn hai cơ quan ngôn luận chính thức để duy trì những hình ảnh và bài viết hào hùng của tập thể quân đội chúng ta ngày trước. Tôi lấy làm lạ, có người nhân danh là lính, là sĩ quan của QLVNCH trước kia, hàng năm mặc quân phục mang cấp bậc đeo huy chương để giữ mãi những kỷ niệm hào hùng của mình đồng thời nói lên tâm trạng của những người cầm súng mất nước, nhưng tại sao họ chống lại một trong hai tờ báo độc nhất đại diện cho tập thể cựu quân nhân QLVNCH tại hải ngoại? Hoặc còn tệ hơn nữa, họ còn núp dưới trướng của những nhóm làm lợi cho Việt cộng để góp sức búng tận gốc tờ báo quân đội của mình? Đây là một hành động cần phải đặt ra với vài thành phần cựu quân nhân như đã nói trên. Tôi xin nhắc nhở tất cả những ai đã một thời mặc áo trận và ngày nay vẫn còn tự hào với tinh thần Danh Dự và Trách Nhiệm của mình. Đã nhiều lần chính bà HDT (CSCH) cũng như anh Tô Phạm Thái (KBC) đã nói với tôi ngay trước ban trị sự rằng, mục đích của họ không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà cố gắng làm thế nào để

quản lý và phát hành tờ CSCH cũng như KBC tại Châu-Âu nhằm duy trì tiếng nói của những người chiến sĩ cũ tại lục địa to lớn này. Tôi đã nhận vai trò đại diện chính thức không lương và viết bài không nhuận bút cho cả KBC lẫn CSCH. Từ trên sáu năm qua, hàng tháng tôi đã gửi hai tờ báo này qua các nhà sách cũng như đến tận địa chỉ của gần 100 độc giả thường trực và dài hạn ở rải rác tại nhiều quốc gia Âu-Châu. Tiền bạc thu được bao nhiêu tôi đều thanh toán sòng phẳng hàng năm đối với cả hai tờ nguyệt san này. Với tư cách của một người lính, tôi cảm động trước lời nói của bà HDT, (không phải là cựu quân nhân), cũng như anh Tô Phạm Thái (một cựu quân nhân hết lòng với tờ báo KBC) và tôi hợp tác không cần một điều kiện lợi lộc nào. Vậy những cựu quân nhân và độc giả của CSCH nghĩ sao về những người thương võ ngực xung mình là lính lại bắt tay với thành phần làm lợi cho cộng sản để bóp chết tờ báo CSCH, là bộ mặt và tiếng nói còn lại của những người lính QLVNCH tại hải ngoại này.

C. Những gì bí ẩn đằng sau vụ án? Tôi ở Pháp không rành về luật của Hoa Kỳ và nhất là không đọc được những chi tiết đối đáp của luật sư hai bên cũng như những tài liệu dẫn chứng trước tòa. Nhưng qua những bài viết trên các diễn đàn, nhiều người cho rằng phiên tòa hôm đó có cái gì không được ổn cho lắm, nghĩa là không rõ ràng giữa các lập luận của hai bên cũng như những văn bản hữu thể. Tôi tuyệt đối không nghĩ rằng phiên tòa đã vi phạm sai lầm một chi tiết nào đó trong bản án kết tội cũng như các vị phụ thẩm bị một áp lực nào từ phía sau. Nhưng cũng có nhiều vấn đề bí ẩn của Mỹ đã được bạch hóa và qua kinh nghiệm với Việt Nam trước đây, người ta thấy việc làm từ cơ quan này đến tổ chức khác đã có một sự sắp xếp nào đó của bàn tay hành pháp và thế lực tài phiệt. Nhất là thành phần Do Thái đang nắm đa số trong các cơ quan quyền lực và kinh tế của Mỹ. Theo tôi, Mỹ hay bất cứ quốc gia nào cũng vậy, họ không chấp nhận cho một tập thể gốc thiểu số nào lớn mạnh thật sự trong đất nước của họ. Nhất là đối với cộng đồng người Việt đang đối đầu với nhà nước cộng sản. Chúng ta cảm ơn người Mỹ đã đùm bọc và giúp đỡ cho chúng ta, những người Mỹ gốc Việt được hưởng mọi quyền lợi, nhưng cũng thật đau lòng, vì thực tế chính quyền Mỹ vẫn âm thầm áp dụng nhiều biện pháp ở một vài lãnh vực nào đó để cầm chân cộng đồng chúng ta trước đà phát triển mạnh về phương diện chính trị. Tôi đã trình bày nhiều lần, chính quyền Mỹ, thời tổng thống nào cũng vậy, họ kềm và hạn chế sinh hoạt chính trị cộng đồng chúng ta trong một vị trí nào đó để chúng ta phải ngoan ngoãn và trở thành một con bài trong việc trả giá với cộng sản Hà Nội cũng như với Tàu cộng. Xin ghi nhận một thực tế rằng, vì quyền lợi của họ, Mỹ chẳng những không diệt mà còn nuôi sống và vỗ béo các chế độ cộng sản. Bài học mới đây cho thấy Mỹ hủy bỏ cấm vận và tiếp tục nuôi dưỡng chế độ cộng sản Cuba vì mục đích chính trị và quân sự. Đối với Việt Nam cũng vậy, trong thế giằng co với Tàu cộng và đối đầu với Nga, Mỹ tìm cách hứa hẹn với Hà Nội một chương trình hòa giải hòa hợp, nghĩa là giải pháp ép cộng đồng người Việt tự do hải ngoại chúng ta phải ngồi vào bàn tròn bắt tay với Hà Nội không ngoài mục đích duy trì chế độ cộng sản. Các sự việc được chứng minh, Mỹ đã đón hai người, một trí thức TS Cù Huy Hà Vũ và một anh chàng bộ đội Điều Cày qua hợp với Mỹ nhằm tiến đến bước thứ hai của chương trình hòa giải. Qua hai lá bài xuất phát từ trong nước, Mỹ sẽ ngôn chính danh thuận nói chuyện với Hà

Nội. Như vậy quý vị đã thấy, vai trò ba triệu người hải ngoại dù thông minh, tài giỏi đến đâu cũng không bằng 2 người do Mỹ chọn lựa, trong đó có một người gốc là lính bộ đội đã có một thời bị tù bởi những bài viết chống Hà Nội vì quyền lợi kinh tế cá nhân ông ta. Sự kiện trên đây chứng minh cho chúng ta thấy rằng, cộng đồng người Việt hải ngoại, dưới mắt chính quyền Mỹ chẳng đáng giá để đem lại niềm tin cho họ bằng một anh dế râu ít học! Điều này cho phép người viết nghi ngờ giới hành pháp Mỹ đã nhúng tay vào bất cứ phạm vi nào của cộng đồng người Việt tại Mỹ, miễn là làm cho tập thể chúng ta xấu xí, lôi nhau ra tòa để xóa bớt một phe nhóm, một khuynh hướng hay một tổ chức nào đó.

Tiếp theo, tôi đưa ra vài dẫn chứng để xin phép nhắc nhở những ai đã một thời mặc áo trận cầm súng chống cộng sản cũng như bất cứ người nào đã bỏ nước ra đi rằng: trước tình thế nào, chúng ta, cộng đồng người Việt tại Mỹ cần phải có một thái độ gián tiếp và hợp pháp đối với vụ án giữa báo NV và SGN. Cách tốt nhất là lên tiếng ủng hộ người bị thua kiện. Đây là một phương pháp không mang tính cách chống đối bản án của tòa đã công bố mà hành xử đúng quyền tự do ngôn luận của tập thể công dân nước Mỹ nhằm bày tỏ tình đoàn kết với một bị cáo ngã ngựa trong cộng đồng. Tóm lại, điều gì sẽ xảy ra sau vụ án? Xin nói ngay, nếu chúng ta vô cảm khoanh tay ngồi ‘chờ và xem’ thì sau khi hết thời hạn mà bà HDT không nạp đơn kháng cáo, phần thắng chung cuộc sẽ có hiệu lực ngay trong tay những người làm lợi cho cộng sản. Trường hợp tất cả chúng ta vẫn giữ thái độ vô cảm và bất động, SGN kháng án bị thua thêm một lần nữa thì xem như cộng đồng người Việt tự do hải ngoại đã hoàn toàn trắng tay trong trận chiến với đại diện thành phần làm lợi cho cộng sản tại hải ngoại. Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra, chắc quý vị cũng hình dung ra được.

D. Vai trò của những người đã cầm súng cũng như người tỵ nạn cộng sản:

Kỷ niệm đời binh nghiệp của những người lính ngày nay chỉ còn bộ áo trận, binh phục quân trường và chiếc nón trên đầu. Xin tất cả quý vị trân trọng giữ gìn những bảo vật của một thời cầm súng, đừng để chúng phai màu bởi các hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, đừng để sau này phải hối tiếc khi màu sắc oai hùng và trang trọng của những chiếc mũ các quân binh chủng phải phai nhạt và biến thành những chiếc nón cối màu cứt ngựa của bọn dế râu thì còn gì hào hùng của một người lính nữa! Việc trước mắt, tôi chân thành cầu xin các cựu quân nhân hãy góp một tay cứu lấy tờ báo của lính CSCH của chúng ta. Những người có gốc tỵ nạn cộng sản hãy tiếp tay giúp báo SGN, vì cuộc tranh chấp này không còn mang tính cách phạm vi cá nhân của hai tờ báo mà chính là một cuộc đọ sức giữa các thành phần làm lợi cho cộng sản và khối người Việt Tự Do.

Tôi cũng xin phép kêu gọi tất cả mọi người góp ý ủng hộ báo SGN. Không lẽ quý vị vẫn giữ thái độ vô cảm và im lặng để cho thành phần phá hoại chuyên nghiệp, cò mồi và những người trở cờ có cơ hội độc quyền leo lái các hệ thống truyền thông (các diễn đàn ảo) và trấn áp cộng đồng chúng ta đi vào con đường đầu hàng Việt gian cộng sản vô điều

kiện. Đừng nghĩ đến những việc cao xa vượt ngoài tầm tay, xin hãy có những hành động theo khả năng được chừng nào hay chừng đó. Hay nhất, những gì cần làm theo lương tâm trong lúc này, xin quý vị hãy bắt tay vào.

Xin đính kèm theo bản lên tiếng số 3 của 151 tổ chức, hội đoàn, chính đảng, cộng đồng và nhân sĩ Người Việt hải ngoại ký tên phản đối nhật báo Người Việt đã nhục mạ Chính thể và Quân, Cán, Chính VNCH. Mời quý vị vào xem lại danh sách gồm những ai và có tên mình hay không? Luật sư của phía nguyên cáo đã trình bày trước tòa rằng đây là danh sách không đúng sự thật (danh sách ma)!

Đình Lâm Thanh

Paris, ngày 18 tháng 01 năm 2015

PHỤ LỤC

Thông cáo CĐNVQGHK

TỔ CHỨC, HỘI ĐOÀN, ĐẢNG PHÁI VÀ NHÂN SĨ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI đồng ký tên

Bản Lên Tiếng số 3

TÂY CHAY BÁO NGƯỜI VIỆT

Đã Nhục Mạ Chính Thể và Quân, Cán, Chính VNCH.

Tiếp theo Bản Lên Tiếng số 2 v/v minh định lằn ranh Quốc Cộng,

-
- Tham chiếu Nghị Quyết của cuộc họp ngày 6 tháng 8, năm 2012, tại Thư Viện Việt Nam ở Little Saigon,
 - Căn cứ tổng kết ý kiến trên điện đàm và điện thư của các Cộng Đồng, Hội Đoàn Quân, Cán, Chính VNCH, các chính đảng và nhân sĩ trong và ngoài nước.
 - Tham chiếu Nghị Quyết của cuộc họp ngày 6 tháng 8, năm 2012, tại Thư Viện Việt Nam ở Little Saigon,
 - Căn cứ tổng kết ý kiến trên điện đàm và điện thư của các Cộng Đồng, Hội Đoàn Quân, Cán, Chính VNCH, các chính đảng và nhân sĩ trong và ngoài nước.



Xét rằng: Nhật Báo Người Việt đã liên tiếp có những hành động phản bội lại lý tưởng Quốc Gia và làm lợi cho đảng CSVN như sau:

1. Thập niên 80, Đài truyền hình Người Việt đã cho phát hình lá cờ máu của Cộng sản Việt Nam.
2. Trong Giai Phẩm Xuân 2006, Nhật Báo Người Việt cho đăng bài thơ chúc Tết ca ngợi các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam.
3. Trong Giai phẩm Xuân 2008, Nhật Báo Người Việt đã xúc phạm nặng nề lá cờ vàng 3 sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa khi đăng bức hình có lá cờ vàng trong chậu rửa chân.
4. Đúng ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh, Báo Người Việt cho đăng hình mẫu họ Hồ đứng tưới cây vú sữa kèm theo bài viết “Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác”. Một tuần sau đó, Báo Người Việt lại cho đăng tiếp một bài viết xưng tụng Hồ Chí Minh với tựa đề “Con vẫn noi gương Bác”.
5. Phương cách làm tin và tường thuật của báo Người Việt hoàn toàn gây bất lợi cho công cuộc đấu tranh chống cộng và bảo tồn chính nghĩa quốc gia của cộng đồng. Tin tức về các lãnh tụ cộng sản luôn luôn được báo Người Việt cho ra trang nhất. Tin cộng đồng chống cộng luôn luôn bị tường thuật sai lạc hay không đề cập tới. Điển hình như là trong năm 2011, báo Người Việt đăng liên tiếp nhiều loạt bài liên quan đến những vụ những Việt gian thắng kiện đe dọa tinh thần của các tổ chức và nhân sĩ đấu tranh chống Cộng ở các địa phương khác như tại Little Saigon, khi 33 người đại diện cho các Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Los Angeles, Pomona, San Diego và các Hội Đoàn cựu quân nhân, Tổ Chức đấu tranh, Nhân Sĩ Nam Cali thắng vẻ vang tại Tòa Thượng Thẩm Santa Ana khi bị tên Việt gian Nguyễn Phương Hùng thưa kiện thì báo Người Việt lại không loan tin về vụ này. Trong mỗi trường hợp, Đại Diện các Hội Đoàn, Tổ Chức đấu tranh đã chính thức yêu cầu báo Người Việt thay đổi, loan tin đúng sự thật, nhưng mọi yêu cầu này đã không được đáp ứng.
6. Dưới hình thức “Bài Cây Đãng có trả tiền”, báo Người Việt đã cho đăng nhiều lần bài của LM Nguyễn Ngọc Chuẩn, Giám đốc Đài VBS, nhằm mạ lỵ, phỉ báng và hạ uy tín các đảng phái và tổ chức đấu tranh.
7. Mới đây, báo Người Việt dưới hình thức “Thư độc giả” trong số ra ngày 8-7-2012 đã đăng bài viết ký tên Sơn Hào để nhục mạ người lính VNCH, chính thể VNCH là “làm tay sai cho giặc Mỹ, có nợ máu với nhân dân...”.

Tiếp đến, ngày Thứ Hai 09 tháng 07/2012, báo Người Việt lại đăng thêm 2 Thư của cùng “một” độc giả với nội dung không những phỉ báng chính thể VNCH, chửi “Giặc Mỹ” thậm tệ mà còn “mạ lỵ linh mục Công Giáo Việt Nam được Tây huấn luyện làm gián điệp cho CIA”.

Xét rằng: đã có bằng chứng báo Người Việt liên lạc với CSVN:

1- Năm 2008, hai tấm hình cổ Chủ nhiệm báo Người Việt Đỗ Ngọc Yến [ĐNY] được phổ biến. Hai tấm hình với 2 ngày chụp khác nhau, chứng tỏ ông ĐNY đã ra vào tòa lãnh sự VC nhiều lần. Tấm hình ông ĐNY mặc áo trắng đứng với Lê Quý Biên, Nguyễn Xuân Phong và Võ Tá Chức được ghi là ngày 22-5-1998. Tấm hình mặc complet ngồi chủ tọa có Nguyễn Tấn Dũng, ghi ngày chụp bằng mực đỏ là 10-10-1998.

2- Năm 2003, Nguyễn Đình Bin, lãnh đạo của Ủy Ban về Người Việt Nam ở Nước Ngoài gặp chủ nhiệm báo Người Việt Đỗ Ngọc Yến tại Hoa Kỳ. Tin này do chính Nguyễn Đình Bin phổ biến ngày 21-11-2009 tại Hà Nội và trong một bài viết được phát tán trên Internet.

Dựa trên các yếu tố đã nêu trên, 140 tổ chức các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể quân đội & dân sự, các đảng phái, các tổ chức đấu tranh, nhân sĩ trong và ngoài nước, đồng ký tên trong Bản Lên Tiếng Chung này.

Đồng Quyết Định:

Báo Người Việt đã có trên 30 năm để chứng minh **HỌ KHÔNG MUỐN ĐÚNG CHUNG HÀNG NGŨ VỚI CHÚNG TA**, những người Việt Quốc gia phải lưu vong vì không chấp nhận chế độ cộng sản. Kể từ nay các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể quân đội & dân sự, các đảng phái, các tổ chức đấu tranh, nhân sĩ trong và ngoài nước đồng ký tên trong Bản Lên Tiếng này sẽ **KHAI TRỪ BÁO NGƯỜI VIỆT RA KHỎI SINH HOẠT CỦA NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA.**

Vì lý tưởng quốc gia, vì danh dự của hàng triệu Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, để tưởng nhớ đến vong linh các anh hùng dân tộc đã vì quốc vong thân trong cuộc chiến tranh quốc cộng do đảng CSVN gây ra; để tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn chiến sĩ VNCH đã bị thiệt mạng trong các trại tù của cộng sản, hàng triệu gia đình Quân, Dân, Cán Chính VNCH bị CSVN trả thù tàn độc sau ngày 30 tháng 4, 1975, hàng trăm ngàn sinh linh vô tội đã bỏ mình trên đường vượt biên tìm tự do.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào mọi giới, mọi cơ sở thương mại trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng sản hãy cùng nhau tẩy chay:

**KHÔNG MUA, KHÔNG VIẾT, KHÔNG ĐỌC, KHÔNG QUẢNG CÁO TRÊN
BÁO NGƯỜI VIỆT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.**

Sống trong một quốc gia có nền dân chủ pháp trị, chúng ta tôn trọng mọi chính kiến khác biệt, nhưng chúng ta không thể yểm trợ cho một cơ quan ngôn luận sống bằng công lao vật chất của người Việt quốc gia để tuyên truyền có lợi cho cộng sản, một chế độ tàn ác cần phải được khừ trừ ra khỏi cộng đồng nhân loại.

Ngày 24 tháng 8, năm 2012

**151 TỔ CHỨC, HỘI ĐOÀN, ĐẢNG PHÁI VÀ NHÂN SĨ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA
HẢI NGOẠI**

Đồng ký tên dưới đây:

1. CĐNVQG Nam Cali - LS Nguyễn Xuân Nghĩa
2. CĐNV Ty Nạn Hạt LA - Nguyễn Long, Nguyễn Văn Cừ, Trang Hón Minh
3. CĐNV San Diego - Nguyễn Văn Lực
4. CĐNVQG/San Fernando Và Vùng Phụ Cận - Nguyễn Quang Cảnh

5. Hội Đồng Giám Sát CĐNVQG Nam Cali - Nguyễn Mạnh Chí, Lê Nguyễn Thiện Truyền, Nguyễn Tấn Dược

6. UBPH Đấu Tranh Chống CS Và Tay Sai - Phan Kỳ Nhơn
7. UBĐN Chống Tuyên Vận Cộng Sản - Trần Thanh Hiền
8. Tổng Hội Quân Cảnh - Trương Văn Cao
9. Tổng Hội Không Lực - Bùi Trí Dũng
10. Tổng Hội CSQG - Phan Tấn Ngưu
11. Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến – Phạm Cang
12. Tổng Hội Nha Kỹ Thuật - Đoàn Hữu Định
13. Tổng Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH – ĐT Trương Như Phùng
14. Tổng Hội Thiếu Sinh Quân – Phan Ngọc Lượng
15. Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới - Giáo sư Phạm Công Huyền
16. Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ - Trần Quang An
17. Tập Thể CS/TN/HK - Trần Vệ
18. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ - Phan Tấn Ngưu
19. Liên Hội CCS San Diego - Hoàng Văn Nhạn
20. Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/San Fernando Và Vùng Phụ Cận - Nguyễn Quang Cảnh
21. Hội Quân Cảnh Nam Cali - Kiều Công Lang
22. Trưởng Nhóm Huỳnh Đệ Chi Binh - Nguyễn Văn Hiến
23. Hội Nữ Quân Nhân - Phạm Diệu Chi
24. Nha Tuyên Úy Tin Lành – MS David Huỳnh
25. Hội Võ Bị QG Nam Cali - Trần Vệ
26. Biệt Kích Dù 101 - Phạm Đức Cường
27. Hội Ái Hữu Người Việt Quốc - GS Lê Tinh Thông
28. Hội Ái Hữu Liên Đoàn Người Nhái HQVNCH - Đỗ Hữu Sơn
29. Phong Trào Y/T Tự Do Tôn Giáo - Hòa Thượng Thích Nguyên Trí
30. Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương – BS Võ Thanh Thời, Huỳnh Kim
31. Phong Trào Y/T Tự Do DC Cho VN - LS Trần Sơn Hà, Trần Trọng An Sơn
32. BS Nguyễn Hy Vọng – Nhân Sĩ
33. Mặt Trận Dân Tộc Cứu Quốc - Phạm Trần Anh
34. Hội Đồng Giáo Dục Orange County – TS Phạm Kim Long
35. Phong Trào Giáo Dân TNHK - Cao Viết Lợi
36. Diễn Đàn Giáo Dân - BS Trần Văn Cảo
37. Tiếng Nói Giáo Dân - Trần Thanh Hiền

38. Diễn Đàn KITO Hữu – Nguyễn Xuân Tùng
39. Hội Đồng VN Tự Do/Tây Nam HK – Phan Như Hữu
40. Ban Thường Vụ Hội Đồng Đại Biểu/CĐNVQG - Trần Văn Thắng
41. Trung Tá Lê Quyền – Nhân Sĩ
42. Hội Ái Hữu Bạc Liêu - Lâm Quang Hải
43. Liên Minh Quang Phục VN - Hứa Trung Lập
44. Đảng Hưng Việt - Tống Văn Thái
45. Việt Nam Dân Chủ XH Đảng - Lê Ngọc Thanh
46. Đại Việt - Phan Văn Song
47. ÔB Nguyễn Hồ - Nhân Sĩ
48. CLB Thi Văn Tao Đàn HN - Nhà Thơ Vũ Lang
49. UBBV Chánh Nghĩa QG - ĐT Trương Như Phùng
50. T & T Production - Đỗ Văn Tiết
51. Khối 8406 – Vũ Hoàng Hải
52. Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức - Lê Quang Dật
53. Đoàn Biểu Tình QDCC - Phạm Hoàn, Nguyễn Thìn
54. Việt Nam Quốc Dân Đảng Thống Nhất - Nhan Hữu Mai
55. Hội Đồng GS Đền Hùng - KTS Trần Thanh Phong
56. Gia Đình Học Sinh Di Cư 54 – Đặng Khắc Hữu
57. Hội Cao Niên Việt-Mỹ - Phạm Ngọc Khôi
58. Bà Mộng Hội - Nhân Sĩ
59. Hội Cộng Hòa Việt Mỹ Orange - Mộng Lan
60. TLĐLĐ VNCH – Trần Sinh Cát Bình
61. Foundation Lê Văn Duyệt - TS Nguyễn Thanh Liêm
62. Tạp Chí Dân Văn, Germany - Lý Trung Tín
63. Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc
64. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam Cali - Hoàng Đức Hậu
65. Hội Hải Quân Và Hàng Hải VNCH tại Pháp Quốc - Đặng Vũ Lại
66. Ô Nguyễn Huy - Nhân Sĩ
67. Võ bị Liên Quân Đà Lạt Khóa 4 – Đại tá Vũ Lăng, Dương Michelle
68. Hội Thủy Quân Lục Chiến - Nguyễn Phục Hưng
69. Nhà Báo – Nguyên Duy
70. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc Cali - Mai Khuyên
71. Ban Quân Xa QLVNCH - Lê Tấn Hiền
72. VNCH Foundation Nam Cali - Nguyễn Quang
73. Ô Hoàng Văn Phong - Nhân Sĩ
74. Tổ Chức Hưng Việt - Trần Đức Nguyên
75. Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn - Phan Văn Chính
76. *Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận – TS Tạ Cự Hải*
77. Tạp Chí Tinh Hoa (MN) – Chủ Nhiệm & Chủ Bút - Mạc Lý Hương
78. Nhà Văn Thụy Vi cùng một số bạn hữu tại Michigan
79. Bút Nhóm Gọi Đàn - Tâm Bền
80. Văn Bút VNCH Tây Nam Hoa Kỳ - Nguyễn Hữu Của
81. Tác Giả 19 tập THƯ CHO CON - Giáo Già Xuân Trần

82. UB Vận Động Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH (Nghĩa Trang Biên Hòa HN) – BS Huỳnh Trung Chính

83. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant – Nguyễn Kinh Luân

84. Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Sacramento – Ông Đỗ Thiện Thịnh
85. Hội Cựu Chiến Binh VNCH Michigan - Nguyễn Thanh Vân
86. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Sacramento – CH Trương Xuân Hùng
87. Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị quốc Gia Việt Nam Sacramento – CH Cao Văn Hải
88. Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Sacramento – Alfa Đại Minh Mẫn
89. Hội Cứu Trợ TPB/QLVNCH Sacramento – CH Dương Phan
90. Hội Thủy Quân Lục Chiến Sacramento – CH Nguyễn Văn Hòa
91. Hội Biệt Động Quân Sacramento – CH Phạm Hồng Hưng
92. Đại diện Không Quân VNCH Sacramento – CH Nguyễn Việt Xương
93. Đại diện Hải Quân VNCH Sacramento – CH Nguyễn Duy Quan
94. Đại diện Gia Đình Mũ Đỏ Sacramento – CH Lương thuận
95. Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Sacramento – CH Trần Văn Đình
96. Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Orange County & Vùng Phụ Cận - Nguyễn Văn Chuyên
97. Ban Điều Hành Lực Lượng Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Nguyễn Văn Nghiêm
98. Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam - Võ Nhẫn
99. **Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland và Virginia – Đoàn Hữu Định**
100. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Baton Rouge, LA & Phụ Cận – Nguyễn Anh Dũng
101. Đại diện Lực Lượng Đặc Biệt/QLVNCH Sacramento – CH Hồ Phong Hùng
102. Đại diện Thiết Giáp Binh/QLVNCH Sacramento – CH Trần Tấn Nhựt
103. Câu Lạc Bộ Xe Jeep A1 A2 QLVNCH - Phạm Quỳnh, Phạm Công
104. TTĐH Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Vùng Trung Bắc HK - Nguyễn Thanh Vân
105. Trung Tâm Điều Hợp Canada/TTCSVNCH HN – CH Đặng Văn Ngọc
106. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Túy - Lý Hiền Tài
107. Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Vùng Tây Bắc HK - Lương Văn Ngô, Võ Đại
108. Liên Hội Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH Bắc Cali - Võ Đại
109. Ủy Ban Chống Cộng Bắc Cali - Vũ Huỳnh Trương, Võ Đại
110. Hội Quân Cảnh Bắc Cali - Trần Gia Đắc
111. Hội Quân Cảnh Houston & Vùng Phụ Cận - Phan Hồng Sĩ
112. Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang – Phạm Hòa, Bùi Trí Dũng
113. Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN và Đoàn TTNDH Pennsylvania & Phụ cận – Đỗ Đức Chiến
114. TTĐH/TTCSVNCH/Âu Châu - Nguyễn Nhựt Châu
115. Hội Thân Hữu Cựu CSQG/VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận – Đỗ Như Thạch
116. Ký Giả Truyền Thông & Chủ Nhiệm Tạp Chí Thế Giới Ngày Nay, Wichita Kansas - Lê Hồng Long
117. Hội Ái Hữu Đơn Vị 101 - CH Lưu Anh Dũng
118. Ban Biên Tập người Chiến Sĩ VNCH - Trần Quang Duật
119. Gia Đình CTNCT Ái Tử Bình Điền - Houston - Lê Quang Liên
120. Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc California - Lê Đình Thọ
121. **Hội Cựu SVSQ Trừ Bị vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận – Lê Tiến Dũng**
122. Nhà Văn Quân Đội, Cựu Tù Nhân Chính Trị VN, ở Texas - Đỗ Văn Phúc
123. Đảng Việt Tân - Cơ sở Nam California - Trần Trung Dũng
124. Tha Nhân - Nhân Sĩ
125. Liên Đoàn Cử Tri Người Mỹ Gốc Á Châu Tại Hoa Kỳ - Nguyễn Thái Học
126. CĐ Người Mỹ Gốc Việt Tỵ Nạn CS - Tôn Nữ Hoàng Hoa

127. Tổng Hội Cựu SVSQTB/TĐ - Huỳnh Hồng Quân
128. Hội Người Việt Tại Koeln (Germany) – Nguyễn Hữu Dũng
129. Hội CSVSQ/TVBQGVN Dallas-Fort Worth – Ngô Văn Tuấn
130. Hội SQTĐ Houston, Texas – Nguyễn Văn Tùng
131. Liên Trường Sĩ Quan Trừ Bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Bắc California – Nguyễn Hữu Nhân
132. Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH tại Minnesota – Ngô Trọng Phục
133. CĐNVQG Arizona – Nguyễn Văn Tạo
134. Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Philadelphia & Vùng Phụ Cận – Nguyễn Anh
135. Nhóm Điều Hành Diễn Đàn Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm – Long Điền
136. Cộng Đồng Việt Nam Pensacola/Florida – Bùi Lý
137. BCV/CĐVN/Pensacola – Vương Văn Giàu
138. Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương DFW/Texas – Nguyễn Văn Nở
139. Hội Nhân Ái Thiện Nguyện - Hồng Lan
140. Cựu Quân Nhân QLVNCH, Cựu Tù CS Z30Z - Viêt Văn - GS Lê Tấn Lộc
141. Văn Bút Hải Ngoại - Bà Kim Lan
142. Cộng Đồng Việt Nam Tự Do tại Hawaii - Mã Tổng
143. Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Minnesota – Nguyễn Quốc Đống
144. Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN/MN – Điền Minh Xuyên
145. Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia VN/MN – Ngô Nơi
146. Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia MN – Nguyễn Phương Lan
147. Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Bắc Cali – Trương Thành Minh
148. Cựu Tù Nhân Chính Trị - Nguyễn Văn Ngọc
149. Trung Tá KQ Võ Trung Nhơn - Georgia - Nhân Sĩ
150. Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính trị Tiểu Bang Pennsylvania - Nguyễn Đức Nghĩa

Tổ Chức Hội Đoàn tham gia sẽ được cập nhật liên tục và sẽ phổ biến trên khắp mọi diễn đàn của Người Việt quốc gia.

Nguồn: Internet E-mail by Nguyễn Quốc Đống chuyển

*Đăng ngày Thứ Hai, January 19, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*